

EEP เล็งยื่นไฟลิ่งกลางปี 61 รุกโรงไฟฟ้าขยะไทย-ตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - อีสเทิร์น เอนเนอร์จี เตรียมยื่นไฟลิ่งกลางปีหน้า ระดมทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะทั้งไทยและอาเซียน เล็งเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยประเดิมประมูลโรงไฟฟ้าขยะที่บาห์ลีขนาด 23-24 เมกะวัตต์ คาดรู้ผลปลายปีนี้

นายคณพศ นิจสิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีสเทิร์น เอนเนอร์จี พلاس จำกัด (EEP) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในบริษัทราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะแบบ RDF ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ที่แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือขออนุญาต (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกลางปีหน้าเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เอเชีย พลัสเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าวจะใช้ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ทั้งในไทยและอาเซียน

โดยบริษัทสนใจเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ที่อินโดนีเซียและเวียดนาม จากการศึกษาพบว่ามีความเหมาะสมในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ส่งเสริมให้มีการนำขยะมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วย ล่าสุด บริษัทได้ยื่นประมูลสร้างโรงไฟฟ้าขยะแบบ RDF ที่บาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ขนาดกำลังผลิต 23-24 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 3 พันล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายปีนี้ ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ลงทุนโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีความมีความพร้อมและเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าคู่แข่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าขยะที่

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียด้วย ซึ่งพบว่าในแต่ละวันมีปริมาณขยะใหม่ไม่น้อยกว่าขยะที่กรุงเทพฯ บริษัทตั้งเป้าหมายลงทุนโรงไฟฟ้าขยะที่อินโดนีเซียรวม 100-200 เมกะวัตต์ และมีอัตราค่าไฟ 18.77 เซนต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือราว 6 บาท ซึ่งสูงกว่าไทย

ส่วนเวียดนาม ขณะนี้รัฐบาลเวียดนามเตรียมนำระบบ Feed in Tarriff (FIT) เข้ามาใช้ จากการเข้าไปศึกษาพบว่าปริมาณขยะใหม่เฉพาะที่โฮจิมินห์หนับ 1 หมื่นตัน/วัน ซึ่งนโยบายเวียดนามต้องการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขนาดใหญ่ด้วยปริมาณขยะขนาดนี้ต้องเป็นโรงไฟฟ้าขยะขนาด 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป

ส่วนการลงทุนในไทย บริษัทรอดูความชัดเจนนโยบายรัฐ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการลงทุน โดยยอมรับว่าเดิมบริษัทมีการเสนอขายไฟโครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จากกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กมาก (VSPP) จำนวน 3 โครงการขนาด 8, 3, และ 3 เมกะวัตต์ตามลำดับที่แพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเพราะช่วงนั้นติดปัญหากฎระเบียบ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ และกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงยังไม่มีความชัดเจนในการลงทุน

ปัจจุบัน อีสเทิร์น เอนเนอร์จี พلاس จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างถูกหลัก โดยมีการคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF คิดเป็นสัดส่วน 45% ของขยะใหม่ที่ 4,000 ตันต่อวัน รองลงมาเป็นการแยกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้มาทำปุ๋ยอินทรีย์ดินผสม ขยะที่แยกเป็นพลาสติกมีแผนที่จะทำน้ำมันไพโรไลซิสฯ โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิลฯ ที่ทำโรงไฟฟ้าขยะ RDF ที่แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ.